



สรุปผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ประจำปี ๒๕๖๓



ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ได้ดำเนินการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพผู้เรียน ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ อิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัย การอาชีวศึกษา นครนายก ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๑๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินงานตามกระบวนการ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนในสถานศึกษา ดังนี้

๑. การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม

- ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ได้จัดทำโครงการส่งเสริม การประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ด้านการ เขียนแผนธุรกิจ เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักเรียน นักศึกษา นำความรู้ และทักษะวิชาไป ใช้ในการประกอบธุรกิจในอนาคต ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรมเตรียมความพร้อมในการ เป็นผู้ประกอบการใหม่ โดยจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ภายใต้ ชื่อว่า “การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการใหม่และเขียนแผนธุรกิจ” ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องเฟรนด์คอนเนอร์ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก โดยเชิญวิทยากรจากธนาคารออมสิน สาขาองครักษ์ นายคมสัน ละออศรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสิน เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการ เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการแก่นักเรียน นักศึกษา และประเมินแผนธุรกิจ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และครูที่ปรึกษาธุรกิจ จำนวน ๓๕ คน ๗ แผนกวิชา คือ แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาการบัญชี แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ โดยใช้งบประมาณดำเนินการเป็น เงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

- ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ได้ดำเนินการประเมินแผนธุรกิจ ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องเฟรนด์คอนเนอร์ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก โดยเชิญ ผู้เชี่ยวชาญภายนอกจาก ธนาคารออมสิน สาขาองครักษ์ นายคมสัน ละออศรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคาร ออมสิน และผู้เชี่ยวชาญภายในจากวิทยาลัยการอาชีพนครนายก จำนวน ๕ ท่าน มาเป็นผู้ประเมินแผนธุรกิจให้กับ นักเรียน นักศึกษา จำนวน ๘ แผนกธุรกิจ

๒. การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการศึกษาดูงาน

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ได้ดำเนินการพัฒนา ศักยภาพผู้เรียน ด้านการศึกษาดูงาน ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ สถานที่ ณ ร้านย่าตำแซบ อำเภอเมือง จังหวัด นครนายก โดยมีครูที่ปรึกษาธุรกิจ นักเรียน นักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการประเมินแผนธุรกิจและดำเนินการทำ ธุรกิจ จำนวน ๑๕ คน เข้าร่วมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ และด้านการประกอบธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพ ผู้เรียน และนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยใช้งบประมาณดำเนินการเป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

๓. การส่งเสริมการทำธุรกิจในสถานศึกษาเป็น one product one college

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ได้ดำเนินการส่งเสริมการทำธุรกิจในสถานศึกษาเป็น one product one college ให้กับนักเรียน นักศึกษาผู้ประกอบการมีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจ และครูที่ปรึกษาธุรกิจ จำนวน ๑ แผนธุรกิจ คือ ๑) แผนธุรกิจคนละยำ ใช้งบประมาณดำเนินการ ๒๐,๐๐๐ บาท

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ยังได้ดำเนินการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจ จำนวน ๒ ธุรกิจ คือ ธุรกิจปาริชาติกาแฟถัง ใช้งบประมาณดำเนินการเป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท และธุรกิจบริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่มครบวงจร N-VEC Copy Print ใช้งบประมาณดำเนินการเป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท

๔. การนิเทศติดตามการดำเนินงาน

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ได้ดำเนินการนิเทศติดตามการดำเนินงาน ของผู้ประกอบการในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องตามแผนธุรกิจใหม่ และตามแผนธุรกิจเดิม

๕. การพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ได้ดำเนินการพัฒนาสำนักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ให้มีความพร้อมด้านครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ในการสนับสนุนและส่งเสริมการทำธุรกิจในสถานศึกษา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ครูที่ปรึกษาธุรกิจ นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป โดยใช้งบประมาณดำเนินการเป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครนายก มีศักยภาพการดำเนินงานพัฒนาผู้เรียนด้านต่าง ๆ ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการเพื่อนำความรู้และประสบการณ์ไปต่อยอดในการดำเนินธุรกิจของตนเอง ในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวต่อไปในอนาคต ทำให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จของนโยบาย อันเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาให้สำเร็จลุกลงไปด้วยดี

การดำเนินธุรกิจคนละยำ



การดำเนินธุรกิจบริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่มครบวงจร
N-VEC Copy Print



N-VEC COPY PRINT

การดำเนินธุรกิจปาริชาติกาแฟถั่ง

ปาริชาติกาแฟถั่ง...



I N S T A

M A G

เปิดบริการ จ - ศ ณ โรงอาหารวิทยาลัยการอาชีพนครนายก

การดำเนินธุรกิจหมูปั่นนมสด

